

# คณะกรรมการ ม.ราชภัฏลำปาง จัดงานมหกรรมวิชาการ EDU FESTIVAL



รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด งานมหกรรมวิชาการ EDU FESTIVAL เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ อาคารคณะครุศาสตร์และมนุษยศาสตร์ฯ (อาคาร 52) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี ผศ.ดร.วิทยา เหล่ามตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์กล่าวรายงาน

ในการนี้ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมภายในงาน ซึ่งประกอบด้วย การจัดเวทีเสวนา ครูเล่าเรื่อง ในหัวข้อ "การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นครู" โดยศิษย์เก่าหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต จากคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมค่ายนักเรียน Day Camp ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าฐานการเรียนรู้ ทำกิจกรรมการทดลองและเกมของหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาต่าง ๆ และการจัดบูทนิทรรศการการแนะนำหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ และคณะร่วมผลิต อาทิ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว สาขาวิชาประถมศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ และสาขาวิชาดนตรีศึกษารวมถึงบูทแนะนำหลักสูตรของทุกคณะ

การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะแนวการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ และคณะร่วมผลิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แก่สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์รับนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ในเขตจังหวัดลำปาง และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online ซึ่งสามารถชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (<https://www.facebook.com/bankrulampang>)





# มร.ลป. ร่วมพิธีฉลองตราตั้ง เจ้าคณะตำบลชมพู เขต 3 และตราตั้งเจ้าอาวาสวัดหนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง



รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.เอกรัฐ อินดิวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป อ.อัฉริยา ครุฑาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ ผศ.ดร.วศินวีโรจน์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการ และพลังงาน อ.ดร.เสวริย์ บุญสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.เจษฎา ทองสุข อ.ปราการ ใจดี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ ผศ.ดร.สุภาวดี ยาดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาการศึกษานำร่องศิลปวัฒนธรรม และวิทยบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีต้อนรับตราตั้งเจ้าคณะตำบลชมพู เขต 3 และตราตั้งเจ้าอาวาสวัดหนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง เจ้าอธิการสิริพงศ์ ปภัสสร ในการนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับเกียรติให้เป็นประธานอุปถัมภ์ นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบพิธีตอกไม้มงคล วางศิลาฤกษ์องค์ท้าวเวสสุวรรณ และจุดเทียนมงคล อยตนะทั้ง 6 ณ วัดหนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565

ในการนี้ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับเกียรติอ่านประกาศตราตั้งเจ้าคณะตำบล เนื่องในโอกาสที่ เจ้าอธิการสิริพงศ์ ปภัสสร เจ้าอาวาสวัดหนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าคณะจังหวัดลำปาง ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลชมพู เขต 3 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565





# กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง จัดโครงการสร้างบ้าน แปะเมือง ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการสร้างบ้าน แปะเมือง ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 โดยมี ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายในหัวข้อ “ราชภัฏลำปาง บัณฑิต จิตอาสา เพื่อนักศึกษา โดยนักศึกษา” เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงความเป็นมาของการพระราชทานนาม “ราชภัฏ” เกิดความรักความสามัคคีภายในสถาบัน และร่วมกันแสดงความคิดเห็นในด้านการพัฒนากิจกรรมของมหาวิทยาลัย



# กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต แก่ รพ.ลำปาง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9



รศ.ดร.ปรีเยศ ลิทธิธรรม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตแก่โรงพยาบาลลำปาง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ อาคารพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565

ในการนี้มีนางวรรณวิไล กันเพ็ชร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมมอบเข็มที่ระลึกและใบประกาศเกียรติคุณจากสภากาชาดไทยให้แก่ผู้ร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรมดังกล่าว โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 97 ราย ได้รับโลหิตจำนวน 32,400 ซี.ซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย และแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 4 ราย





# มร.ลป. จัดเวทีสัมมนาเผยแพร่โมเดลกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง)

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 รศ.ดร.ปรีเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยรศ.วิไลลักษณ์ พรหมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.อัจฉริยา ครุฑาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยทีมงานคณะวิจัยและเครือข่าย ประกอบด้วย ผศ.กมลวัฒน์ ภูวิชิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และผศ.ดร.นงลักษณ์ อานี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดเวทีสัมมนาเผยแพร่โมเดลกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับเกียรติจากนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิด โดยนายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอคลองลาน ดร.วิทยา ทัศนไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนชนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “กลไกขับเคลื่อนเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง” มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สมดุลและมั่นคง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ หรือ “ธัชชา” ที่จัดตั้งขึ้นโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โดยการวิจัยในครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาบริบทการขับเคลื่อนของชุมชน เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อขับเคลื่อนดังกล่าว เพื่อเสนอแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของชุมชนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป



# มร.ลป. ร่วมกิจกรรม Alumni UK Platform Launch and Networking Event by British Council Thailand

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 อ.อัจฉริยา ครุฑาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมกิจกรรม Alumni UK Platform Launch and Networking Event ซึ่งจัดขึ้นโดย British Council Thailand ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ โดยภายในงานมีกิจกรรม Special Workshop on British Council Work in UK Alumni การเปิดตัว Global Alumni UK Platform สำหรับศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากสหราชอาณาจักร ได้ใช้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ และกิจกรรม Networking ได้พบปะผู้บริหารของ British Council Thailand เพื่อหารือแนวทางการดำเนินความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ British Council Thailand กับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ โครงการเพื่อพัฒนาด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรและนักศึกษา ทูการศึกษาและการวิจัยร่วมกับสถาบันในสหราชอาณาจักรสำหรับอาจารย์และโอกาสการทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรม





# มร.ลป. ร่วมกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงาน และเผยแพร่ผลงานวิจัย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รศ.ธิตติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชจรศักดิ์ วงศ์วิราช อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานและเผยแพร่ผลงานวิจัย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่าอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรมบนพื้นฐานเศรษฐกิจ BCG เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมแคทรียา โรงแรมราม่า การ์เด็นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิภากรัตน์ ตีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการขับเคลื่อนต่อเนื่องในปีที่ 3 ภายใต้แผนงานวิจัย เรื่อง “การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่าอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรมบนพื้นฐานเศรษฐกิจ BCG” มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่มีส่วนสำคัญในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปช่วยยกระดับศักยภาพและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้กับชุมชนโดยรอบ พร้อมทั้งร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร หน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่มีบทบาทในการใช้องค์ความรู้ ร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของชาติ และแนวทางนโยบายของรัฐบาล โดยได้ดำเนินการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่าอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรมบนพื้นฐานเศรษฐกิจ BCG ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ทั้งด้านมูลค่าและคุณค่าบนฐานอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น เกิดผลิตภัณฑ์มากมาย เป็นการยกระดับศักยภาพของชุมชนในวงกว้าง เพื่อการรับใช้สังคมอย่างแท้จริง



# มร.ลป. ร่วมจัดนิทรรศการ "รักษ์แม่น้ำวัง" ในงานช่วงหลวงเวียงละคอน ครั้งที่ 2

ผศ.ดร.ณรงค์ ศษภักดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยนายวุฒิพงศ์ โมงขุนทด เจ้าหน้าที่โครงการ ร่วมจัดนิทรรศการ รักษ์น้ำวัง เมื่อระหว่างวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2565 ณ ช่วงหลวงเวียงละคอน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนายจำลอง กันเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเข้าเยี่ยมชม

นิทรรศการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2 ร่วมกับเทศบาลนครลำปาง โดยได้นำผลงานชุดรอกอากาศอาหารและบำบัดน้ำทิ้งครัวเรือนและร้านค้า ซึ่งออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานก่อนทิ้งลงสู่แม่น้ำวังแบบอย่างง่าย จากอุปกรณ์วัสดุที่ราคาถูก ภายใต้โครงการวิศวกรรมสังคม รวมทั้งผลงานวิจัยต้นแบบระบบบำบัดน้ำทิ้งของนักวิจัย ภายใต้บงกชทุนวิจัยมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน และประชาชนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก ถือได้ว่าเป็นการสร้างตระหนักร่วมมือกันรักษาคุณภาพน้ำวังให้สะอาดต่อไป





# มร.ลป. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)



ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1 /2565 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยนายจำลอง กันเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธาน

ในกรณีนี้ได้มีการประชุมร่วมกันทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์และ Facebook Fanpage ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งพลเอกวีรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ซึ่งกำหนดเป็นวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
2. เพื่อให้ทั่วโลก หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้คนไทยรับรู้ ตื่นตัว ไม่ทนต่อการทุจริต เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและการสร้างวัฒนธรรมสุจริต
4. เพื่อให้คนไทยและนานาชาติ รับรู้ถึงการดำเนินการและความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศไทย



## นศ. คณะเทคโนโลยีการเกษตร คว่ำรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farmer) สู่เกษตรกรลำปาง 4.0 ในงานเกษตรแฟร์ลำปาง

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2565 นายสกุลเกียรติ หย่อนถึง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farmer) สู่เกษตรกรลำปาง 4.0 ในงานเกษตรแฟร์ลำปาง ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การแข่งขันดังกล่าว จัดโดยสาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ซึ่งการแข่งขันให้ปฏิบัติการกิจบังคับโดรนให้สำเร็จตามที่กรรมการกำหนดในผังการแข่งขัน ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปและนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 12 คน





โอกาสมากมาย  
**รออยู่ที่นี้**  
Many opportunities are here  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

**มร.ลป**  
เปิดรับสมัคร  
นักศึกษาใหม่  
ภาคปกติ รอบที่ 2

LPRU  
NEW GEN



สมัครเรียน



More Info:  
054 237399  
086 4215760

Visit Us:  
www.lpru.ac.th

**NO LPRU SMOKING**

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
ปฏิบัติตามมติ ครม.  
พลังงาน นั้นมีค่า  
รู้จักมาก่อนหมดไป **ถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้**  
**ประหยัดไฟ..ประหยัดตังค์**

งานอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
**เขตสวมหมวกนิรภัย 100%**  
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

**สวมหมวกนิรภัย 100%**

ขอเชิญคณาจารย์ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน  
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำทุกท่าน

**ลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือก  
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
จากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)**

**16 ธันวาคม 2565**  
เวลา 09.00 - 15.00 น.  
ณ ห้องประชุมโอฟารรัตน์ อาคารโอฟาร ไรน์ทรียู มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกล่วงหน้า (ในวันและเวลาราชการ)  
ระหว่างวันที่ 8-15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.  
ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชั้น 10 อาคารโอฟาร ไรน์ทรียู  
(โดยส่งค่าส่งไปราชการในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เพื่อยื่นผลการเลือกตั้งล่วงหน้า)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
**☎ 054-237312** (ในวันและเวลาราชการ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th

กองพัฒนานักศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 2  
เข้าร่วม กิจกรรมหลัก **2**

**สร้างบ้าน แปง(มือ)**  
"ราชภัฏลำปาง บัณฑิตจิตอาสา (เพื่อนักศึกษา โดยนักศึกษา)"

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565  
เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมจันทน์ผา

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ร่วมสร้าง มหาวิทยาลัยสีเขียว  
**มา ลด เลิกใช้โฟม พลาสติก  
และแยกทิ้งกับเดอะ**

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง